

วันที่ ๒ เมษายน ๑๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๘ หน้า ๑๕

มีจิตร ศรัทธา ยกที่ดิน ถวายให้เป็น สិทธิ แก้ววัด ไตรภูมิ ใน เมือง เพ็ชรบูรณ์
รวม ๕ ราย เป็น เนื้อที่ ๑ ไร่ ๔๖ วา

กระทรวงมหาดไทย ได้นำความ ขึ้น กราบ บังคมทูล พระกรุณา ทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท แล้ว

กระทรวง ขรรพการ

แจ้ง ความ มา ณวันที่ ๒๕ มีนาคม วันโกสินทร ศก ๑๒๙
(ลงนาม) เจ้าพระยาวิษิตวงษ์วุฒิไกร
เสนาบดี

แจ้งความโรงเรียนมหาดเล็กหลวง

ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ส่วน พระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระมยุรกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระอนุสรณ์คำนึง ถึง การ เล่าเรียน
ว่าเป็น กิจ สำคัญ แต่ จำเป็น อย่างหนึ่ง เพราะ ว่า ความเจริญ แห่ง ประเทศ
บ้าน เมือง ใน สมัย ต่อไป นี้ ที่ จะ เป็น ปึกแผ่น แน่นหนา ได้ แท้จริง ก็ ด้วย
อาศัย วิชา คติ พิทยา เป็น ที่ ตั้ง หรือ เป็น รากเง้า แก่ มูล จึง มี พระราช
ประสงค์ จะ ทรง ทำนุ บำรุง การ ศึกษา ของชาติ บ้าน เมือง ให้ รุ่งเรือง ทันเขา ขึ้น
พระราชดำริห์ เรื่อง นี้ ได้ มี มา แต่ ครั้ง ยัง ดำรง พระ เกียรติยศ อยู่ใน ตำแหน่ง
พระเยาวราช คือ ได้ ทรง จัด โรงเรียน ขึ้น ใน พระตำหนัก ส่วนจิตรธาดา

แต่ถึงสรณภรณ์ แต่ที่ย้ายมาใน พระบรม มหาราชวังในบั้น ได้ทรง
 จัดการ ศึกษาด้วย พระองค์ แต่ใน ครั้ง นั้น เป็น แต่ ทรง จัด ขึ้น เด็ก น้อย
 คือ ให้มีนักเรียน เหนาะ แต่มหาดเล็ก ขำใน กรม วิชาที่ สอน ก็ เป็น แต่ ชั้น
 ต่ำ ๆ เพื่อ เป็น การ ทัดลอง พอ เป็น ทาง ที่ จะ ได้ ทรง พระราชดำริห์ต่อไป
 ก็ เป็น อัน ได้ สัม พระราชประสงค์ ตาม ควร แก่ การ ใน ครั้ง นั้น มาบัดนี้
 จึง ทรง พระราชดำริห์ว่า สัมควร จะ ขยาย การ ศึกษา ของ โรงเรียน นี้ ให้
 กว้าง ขวาง ขึ้น ได้ แล้ว จึง ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ มี กรมการ
 ขึ้น คณะหนึ่ง สำหรับ รับ พระบรมราชโองการ มาจัด การ ตาม พระ กระแส
 พระราชดำริห์ แต่โปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ที่ ดิน ส่วน ดุสิต ระหว่าง
 ถนนราชวิถี ใน ถนน ^{วงเวียน} ~~ราชวิถี~~ ใน แต่ คลอง เปรมประชากร ให้ เป็น
 ที่ โรงเรียน แต่ จะ พระราชทาน พระราชทรัพย์ ส่วน พระองค์ ให้ ดึง มือ
 ก่อ สร้าง โรงเรียน ให้ ใหญ่ อย่าง งดงาม สำหรับ เป็น โรงเรียน นักเรียน อยู่
 ประจำ มี ที่ อยู่ ที่ เรียน ที่ เดิน แต่ ที่ ผักหัด คีตพิทยา พร้อม สรรพ กับ
 ต่อไป จะ ได้ พระราชทาน ทุนทรัพย์ ให้ เป็น สัมบัติ ของ โรงเรียน สำหรับ
 เก็บ ประโยชน์ หรือ ดอก เบี้ย ได้ ยง โรงเรียน ต่อไป ชั่ว กาลนาน การ ปลูก
 สร้าง โรงเรียน ใหญ่ ได้ เริ่ม เขียน รูป แบบ อยู่ แล้ว แต่ กว่า จะ ได้ ปลูก
 สร้าง ดำเนิน บริบูรณ์ คง เป็น การ แรม ปี เพราะ จะ ต้อง ทำ ให้ มัน คง
 งดงาม เถิดม พระราชศรีทศา จึง ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ปลูก
 โรงเรียน แต่ เรือน อยู่ ชั่วคราว ขึ้น ด้วย ก่อน เพื่อ จะ ได้ ย้าย นักเรียน มหาดเล็ก

วันที่ ๒ เมษายน ๑๓๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๘ หน้า ๑๗

ข้าหลวงเดิม ซึ่งตั้งสอนอยู่ใน พระบรมหาราชวัง ชั่วคราว ไปตั้งที่สวน
ดุสิตให้ทัน คราวเปิดเทอมหน้า ราวเดือนมิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๐
แล้ว ขยายกรวยรับนักเรียนอื่น ๆ เข้าเรียนตามสมควร จัดสอนตาม
หลักสูตร หดวงตั้งแต่ชั้นมูล ประถม ตลอดจนมัธยมศึกษาพิเศษ
ส่วนนักเรียนมหาดเล็ก หดวง ซึ่งได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนนั้น ก็
ให้เรียนข้อราชการในพระราชสำนัก สำหรับจะได้เข้ารับราชการใน
พระราชทานด้วยเป็นพิเศษ อีกส่วนหนึ่ง พระราชทานนามโรงเรียนนี้
ว่า “โรงเรียนมหาดเล็กหดวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จางวางมหาดเล็ก ซึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชาการในกรมมหาดเล็กเป็น
กรรมการตามหน้าที่ นอกนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง
ผู้ใดขึ้นเป็นกรรมการพิเศษอีก ก็แต่จะทรงพระราชดำริเห็น
สมควร ในบัดนี้ กรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นแล้ว
คือ

พระยาวรพงษ์พิพัฒน์
พระยาบุรุษรัตนราชพัตภ
พระยาเทพทวาราวดี
พระยาไพศาลศิลปศาสตร์
นายชั้นหมื่นแพ

ระเบียบการโรงเรียน ซึ่ง กรรมการได้รับ พระบรมราชโองการได้เกล้า ฯ
ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดต่อไปนั้น คือ

การรับนักเรียน ไม่มีกำหนดวิชา แต่อายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไปเป็น
รับได้ ในส่วน นักเรียน หดวงแล้วแต่จะ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานทุนเล่าเรียน แก่ผู้ใดที่ได้ถวายตัว เป็น มหาดเล็กหดวง แล้ว
แต่ส่วน นักเรียน สัมคค์ จะต้อง เสียค่าเล่าเรียน แต่ค่ากินอยู่ในโรงเรียน
เดือน ละ ๓๐ บาท ค่าเครื่องเรียน แลเครื่องนุ่งห่ม นักเรียน ต้อง ออก
เอง ตามแต่โรงเรียน จะกำหนดให้ ว่า จะต้อง มีอะไรเท่าไร กับ
จะต้อง มีผู้รับรอง ซึ่ง กรรมการโรงเรียน เห็น ว่ามี หลักฐาน สมควร เชื่อได้
คน หนึ่ง นักเรียน สัมคค์ เมื่อ ถึง เวลา สัมคค์ จะ ถวายตัว เป็น มหาดเล็ก
หดวงได้ โรงเรียน ก็จะได้จัดการให้ตาม ปรารถนา

นักเรียน หดวง กับ นักเรียน สัมคค์ จะได้รับความเสมอภาค เหมือนกันหมด
ตลอดเวลาที่ อยู่ในโรงเรียน ต่าง กัน อยู่อย่าง เดียวที่ ว่านักเรียน หดวง
เมื่อ ออก จากโรงเรียน ต้องแล้ว แต่ พระราชประสงค์ที่จะทรง พระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ ให้รับราชการ ทางใด แลกรม มหาดเล็กจะเลือกให้เข้ารับ ราชการ
ใน กรม มหาดเล็ก เมื่อไรก็ได้ แต่ นักเรียน สัมคค์ นั้น แล้วแต่ ความประสงค์
เมื่อได้เล่าเรียน เสร็จ จากโรงเรียน นี้แล้ว จะเลือก เข้าโรงเรียน วิชา
พิเศษ อย่างไร ต่อไป อีก หรือ จะ ออกประกอบ การเลี้ยงชีพ ที่ เดียว ก็ได้
ตาม ปรารถนา

นักเรียนในโรงเรียน มหาดเล็กหลวง ได้รับ พระบรมราชานุญาตให้ ใช้ เครื่อง แต่ง ตัว สำหรับ โรงเรียน ทุกคน ตาม พระราชกำหนด เครื่อง แต่ง ตัว ข้าราชการ พด เรือน ซึ่ง ออก ประกาศ ราชกิจจา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ร.ศ. ๑๒๙ . แต่จะ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้เป็น ตัว อย่าง คน ละ สำหรับ ต่อ นั้น ไป ถ้า เป็น นักเรียน สมัค จะ ต้อง หา ของ ตัวเอง แต่เมื่อ ออก จาก โรงเรียน แล้ว จะ ใช้ เครื่อง แต่ง ตัว นี้ ต่อ ไป อีก ไม่ได้ เว้นไว้แต่ ได้รับ พระ บรมราชานุญาต พิเศษ เวลา นักเรียน อยู่ใน โรงเรียน ตาม ปกติ แต่ง ตัว ง่าย สบาย เลือ ตาม ขรรคมดา

นักเรียนที่ได้เข้าเรียน สำเร็จ ออก จาก โรงเรียน จะได้รับ พระราชทาน เครื่อง ระบุก รูปคล้าย แผ่น กำมะหยี่ ติด คอเสื้อ สำหรับ แขนง ที่ รังคุม คนได้ คอ เสื้อ ข้าง หลัง จากถ นาม แดบ ที่ ออก จาก โรงเรียน กับ เลขที่ ที่ สอดใตได้ ตาม ลำดับ ที่ ใน ปี นั้น นอกจาก นี้ ใน ระหว่าง เวลา เข้า เรียน ก็ จะ พระราชทาน รางวัล พิเศษ สำหรับ ชั้น ต่าง ๆ ในการ ประกวด เฉากาะ อย่าง เฉากาะ วิชชา แล การ ประกวด ทั่วไป ด้วย แล้ว แต่ จะ ทรง พระกรุณา โปรดเกล้า ฯ

การ รับ นักเรียน สมัค นั้น โรงเรียน จะ ได้ จัด สุ่ม ใไว้ สำหรับ ให้ เช่น สมัค ถ่วง น้ำ เพื่อ ความ สดวก ของ ผู้ สมัค เมื่อ เปิด โรงเรียน เทอม ใหม่ มี ที่ว่าง จะ รับ นักเรียน สมัค เข้า ให้ เท่า ไ้ จะ ได้รับ เข้า ตาม ลำดับ ที่ มา เช่น สมัค ใไว้ ก่อน แต่ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน พระ

บรม ราชานุญาตไว้ว่า บุตรกรรมกร กดี หรือ ต่อไป หากนักเรียน เก่า
 ของโรงเรียน นี้ จะมี บุตร ขอ ส้มค้ เข้า เป็น นักเรียน กดี ให้ ได้ เด็ดออก
 รับ เข้า ตาม ลำดับ ก่อน ผู้อื่น ส้มค้ ๑๓ ชื่อ นักเรียน ขอ ส้มค้ เข้า นี้ ได้ มี ไว้
 ที่ โรงเรียน ใน พระ บรม มหา ราชวัง แล้ว สำหรับ ผู้ ที่ จะ ขอ ส้มค้ เข้า
 เมื่อ เปิด โรงเรียน เถอมใหม่ ที่ สวน ดุสิต ใน คก ๑๓๐

พระยาไพศาลศิลปศาสตร์

กรรมการ จัดการ

โดย อนุมต ของ กรรมการ โรงเรียน มหาเด็ก หดวง

วันที่ ๑ เมษายน รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐

โรงเรียน มหาเด็ก หดวง ใน พระบรม มหา ราชวัง